



ประกาศเจตนารมณ์

"ขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลคุณธรรม"

ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ในทุกภาคส่วน ให้มีความต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ โดยมีเป้าหมายหลักคือ "คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย ประเทศไทยปลอดทุจริตและการประพฤติมิชอบ"

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลคุณธรรม" ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วนในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จึงประกาศเจตนารมณ์ที่จะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม ๕ ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" เป็นแนวปฏิบัติให้ผู้บริหารและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกภาคส่วนมีคุณธรรมนำไปสู่การเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคุณธรรมส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้

๑. พอเพียง : บุคลากรทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความพอประมาณ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นสังคม และสิ่งแวดล้อม มีความรู้ และมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๒. วินัย : บุคลากรทุกคนยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนต่อองค์กร และสังคมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และเคารพต่อกฎหมาย

๓. สุจริต : บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง เป็นธรรม โปร่งใส และยึดมั่นในหลักความถูกต้อง

๔. จิตอาสา : บุคลากรทุกคนพร้อมเป็นผู้ให้ และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อสังคมส่วนรวม

๕. กตัญญู : บุคลากรทุกคนสำนึกในคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดิน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สถาบัน องค์กร และผู้มีพระคุณบนหลักพื้นฐานของความถูกต้องดีงาม

ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และการขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลคุณธรรม" จึงขอประกาศเจตนารมณ์และลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอภูกามยาว จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า